



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เรื่อง จัดจ้างโครงการขุดลอกสระหนองไผ่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยวิธีพิเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการขุดลอกสระหนองไผ่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีพิเศษ ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองกำหนด โดยผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญา นำกรวด หิน ดิน ทราย ที่ได้รับจากการขุดลอก เป็นค่าตอบแทนจากการขุดลอก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีคำสั่งให้สงวนสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้ามาเสนอราคาแก่องค์การบริหารส่วน ตำบลบัวทอง ณ วันประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศโดยวิธีพิเศษครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปยังสถานที่ก่อสร้างโดยผู้ดูสถานที่ก่อสร้างจะต้องลงชื่อไว้เป็น หลักฐาน หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าวข้างต้นถือว่ารู้สภาพพื้นที่และรายละเอียดต่าง ๆ ดีแล้ว จะนำขึ้นมาเป็นข้อ โต้แย้งหรือเหตุขัดข้องในการทำงานในภายหลังมิได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

/ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ระหว่างวันที่
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙-๔๕๓๐-๐๑๓๑
ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buathong.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายชาติรี ท้าวพุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง